
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตวร์ะดับพื้นที่ คร้ังที่ 2/2568 

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ 

1. นายสมพล ไวปัญญา  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ประธาน 
2. นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม   (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ กรรมการ 

    3. นายอภิชาติ บุญเรืองขาว              ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  กรรมการ 
    4. นายเด่นพันธ์ พันธุ์เล่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  กรรมการ 
    5. นายคมชาย ศรีชาลี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์         กรรมการ 
    6. นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรรมการ 
    7. นางสาวภัฏฎินวดี สุภากุล  (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ       กรรมกา ร 
     เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 
    8. นายอัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล         หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติ       กรรมการ 
     สมุย 
    9. นางสาวมนัญญา สนแดง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ            กรรมการและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์เขต 8  
2. นายฉัตรฐาพงศ์ คงทุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปศุสัตว์เขต 8 
3. นายพิชัย วัฒนาวานิชกูล  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8 
4. นางสาวยุพา นาคปาน  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวเสาวรส เทพสุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
6. นายชูจิตร ดาศรี   ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาขุน 
7. นายวิษณุ  บุญศิริ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
8. นางสาวนัชชานันท์ ขนกนาค เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       
9. นายสันติภาพ  เหล่าลาภะ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     
10. นายศักดิ์ชัย  หงษ์รัตนากุลชัย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   
11. นายสุชาติ  พรมอ้าย  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี    
12. นายขจรพงศ์  นาคเก้ือ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์      
13. นางสาวนิชาภา  สำเนียงหวาน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นายวิชากรณ์  อบภิรมย์   ปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุย 
15.  นางสาวอรรถพร  วัชรสินธุ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
16. นางสาววรางคณา คงทอง   รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอไชยา              



17. นายวัชรินทร์ ละออ   ปศุสัตว์อำเภอบ้านนาเดิม                        
18. นางสาวเกศรา  เอมบุญลือ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                           
19. นายวัชรินทร์  ปันนิตามัย   ปศุสัตว์อำเภอวิภาวดี      
20.  นางสาวกนกวรรณ เนาว์นาน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                  
21. นายนพราชย์  อินทองคำ   ปศุสัตว์อำเภอชัยบุรี 
22.  นางสาวเกศกนก บุญรอด   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  (ศผท.สุราษฎร์ธานี) 
23.  นางสาวนุชนารถ สุวรรณจันทร์  นักวิชาการสัตวบาล               (ศผท.สุราษฎร์ธานี)               

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวกรองจิตร์ เทพธานี  ติดราชการ     
     
เริ่มประชุมเวลา       09.30 น. 
 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับท่านปศุสัตว์เขต 8 นายสัตวแพทย์
ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท และคณะที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมกับเราในวันนี้ พร้อมเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ครั้งที่ 2/2568 ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        สืบเนื่องมาจากประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ผ่านมา ท่านอธิบดีได้ให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นท่ี (DLD-C) จึงทำให้มีการจัดประชุมในวันนี้
เกิดข้ึน และเพ่ือเป็นการติดตามงาน/ภารกิจที่แต่ละหน่วยได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ยังเป็นการติดตามแนวทางการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด DLD-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และผลการปฏิบัติการในรอบการประเมินที่ 
1/2568  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั ้งที ่ 1/๒๕68 เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2568               
มีจำนวน 9 หน้า โดยส่งเวียนผ่านทางอีเมล์ของสำนักงานฯ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบเรียบร้อยแล้ว  (เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2568) 
มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ปศุสัตวใ์นพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวมนัญญา สนแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) รอบที่ 1/2568 โดยผลการดำเนินการ มีดังต่อไปนี้ 



3.1.1 แผนปฏิบัติการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีโมเดล 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

นางสาวมนัญญา สนแดง กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
พร้อมทั้งชี้แจงว่า ได้มีการประชุมแยกย่อยเพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งนี้ ปัญหา อุปสรรค ของการขับเคลื่อนงาน มีดังต่อไปนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมช่วงเวลาคลาดเคลื่อน มีการปรับเปลี่ยนงานเฉพาะหน้า เนื่องจาก                  
มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 



2.ระหว่างการจัดกิจกรรม เกิดฝนฟ้าคะนอง และน้ำท่วมในสถานที่จัดงานที่ได้ดำเนินการจัดเตรียมไป
แล้วล่วงหน้า ทำให้ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อย และต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันฝน และ
รองเท้าบู๊ทกันน้ำท่วม 

3.เนื่องจากมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้
การดำเนินการอาจติดขัดในบางช่วง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success Factor) 

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ และจากส่วนกลาง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่มีการร่วมมือกันบูรณาการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกัน 
และมีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินโครงการสุราษฎร์ธานีโมเดล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

นายสมพล ไวปัญญา ประธาน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนแผนงาน        
สุราษฎร์ธานีโมเดล ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.1.2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ.2568  

นางสาวมนัญญา สนแดง กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงถึงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โครงการส่งความสุขปีให่ม พ.ศ.2568 โดยการบริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย
ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

เป้าหมาย  

ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว จำนวน 100 ตัว และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
200 ตัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายที่กำหนด 
ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี : ผ่าตัดทำหมัน 181 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 213 ตัว 

อ.ไชยา : ผ่าตัดทำหมัน 54 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 54 ตัว 

อ.พระแสง :ผ่าตัดทำหมัน 68 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 68 ตัว 

รวมจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน 304 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 335 ตัว 

ปัญหาและอุปสรรค 

จำนวนเกษตรกร และประชาชนที่นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 - มกราคม 2568 เป็นช่วงเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้
ประชาชนไม่สามารถนำสุนัข แมว เข้ามารับบริการได้ 



ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข   

เตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และหาผู้รับผิดชอบในแต่ละจุด และกิจกรรม และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การบูรณาการร่วมกัน อีกท้ัง ได้มีการติดตามสภาพภูมิอากาศก่อนการจัดงาน มีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success Factor) 

1. การให้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ พร้อม
บูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ  

2.การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
ทำให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

3.การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทราบถึงข้อ
ปฏิบัติทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายสมพล ไวปัญญา ประธาน  ได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
มอบความสุขให้กับเกษตรกร ปี พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว และยังสามารถ
ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ อีกทั้ง ยังเป็นการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางการดำเนินงานอีกด้วย 

3.1.3 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 31/2566 เรื่อง 
คณะทำงานอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพ่ือให้การ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหรือประสบภัยพิบัติ
ด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจนในภารกิจที่มอบหมาย ทำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้มีการจัด
ประชุมคณะทำงาน เพ่ือวางแผน และชี้แจงภารกิจตามประกาศคำสั่ง ไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 และมี
การให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และได้เตรียมเสบียงสัตว์ 
รวมถึงทีมที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูภายหลังเกิดภัย ดังเช่น ทีมสัตวแพทย์ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ เป็นต้น  

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งคลังเสบียงประจำตำบลตามแนวพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 
8 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ     หมู่ที่  ตำบล  อำเภอ 

1 คลังเสบียงประจำตำบลท่าโรงช้าง  2  ท่าโรงช้าง พุนพิน 

2 คลังเสบียงประจำตำบลบ้านคลองไทรพัฒนา8  คลองไทร ท่าฉาง 

3 คลังเสบียงประจำตำบลบ้านโคกม่วง 1  สินปุน  พระแสง 

4 คลังเสบียงประจำตำบลชัยบุรี  1  ชัยบุรี  ชัยบุรี 



5 คลังเสบียงประจำตำบลบ้านคุ้งยาง  7  ท่าข้าม  พุนพิน 

6 คลังเสบียงประจำตำบลเขาตอก  6  เขาตอก  เคียนซา 

7 คลังเสบียงประจำตำบลอิปัน  2  อิปัน  พระแสง 

8 คลังเสบียงประจำตำบลทรัพย์ทวี  1  ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม 

สรุปผลการดำเนินการมอบหญ้าแห้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2567)  

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้ง
ว่าหย่อมความกดอากาศตำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้
ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักถึง หนักมาก
และฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลน
ถล่ม    จึงขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอดำเนินการดังนี้ 

1.1  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จัดเตรียมจุดอพยพสัตว์ และอพยพสัตว์ไปไว้
ในที่ปลอดภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ 

1.2  รายงานการเกิดภัยพิบัติตามแบบ ศปส.1-3 ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ก่อนเวลา 14.00 น. 

1.3  ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีท่ีมีสัตว์ตาย/สูญหาย 

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำข้อมูลความเสียหาย เข้าท่ีประชุม ก.ช.ภ.จ.สุราษฎร์
ธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 และ 5 มีนาคม 2568 เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

• มติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์ 
จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ ดอนสัก ท่าชนะ บ้านนาเดิม พระแสง เวียงสระ บ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ และเคียนซา 

• เกษตรกร 59 ราย  

• จำนวนสัตว์ตายหรือสูญหาย 2,954 ตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,409,090 บาท  

ทั้งนี้ ให้ขอเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น :  

1. การช่วยเหลือขอรับหญ้าอาหารสัตว์ ไม่สามารถนำรถไปส่งได้ในทุกท่ีเนื่องจากไม่สามารถนำรถเข้า
ไปได้ รวมถึงจำนวนรถในการขนส่งหญ้ามีปริมาณจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์ (ก.ช.ภ.อ.) ของแต่ละ
อำเภอ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการไม่พร้อมกัน ทำให้ต้องขยายเวลาในการดำเนินการขอเข้าท่ีประชุม 
ก.ช.ภ.จ.  



3. เกษตรกรบางคน ขึ้นทะเบียนชนิดสัตว์ไม่ตรงกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้"         

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :  

1. ดำเนินการให้ตัวแทนเกษตรกร ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจความต้องการหญ้าอาหารสัตว์ และ
ประสานงานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เพ่ือที่จะได้นำรถไปขนหญ้าได้ทันท่วงที และ
เป็นการลดระยะเวลาในการดำเนินการ  

2. พยายามเร่งประสานงานให้แต่ละอำเภอนำวาระเข้าท่ีประชุม ก.ช.ภ.อ. ได้อย่างเร็วที่สุด เพ่ือที่จะได้
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันระยะเวลา 

3. ทำความเข้าใจกับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้นำชุมชน
มากกว่านี้ 

4. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที"      

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน (Key Success Factor):  

1. การให้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ พร้อม
บูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ  

2.การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
ทำให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

3.การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที        

นายสมพล ไวปัญญา ประธาน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนแผนงาน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เห็นว่า ยังคงต้องมีการดำเนินการตามแผนฯต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ และถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4.1.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัด ได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67 – 24 มี.ค.68) ผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ เพ่ิงได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ของไตรมาสที่ 
3 และ 4 ทำให้ผลการเบิกจ่าย ทำได้ 55.89% ซึ่งเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินภาพรวม ในรอบที่ 1/2568 ให้
มากกว่า ร้อยละ 55 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 



 

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมินที่ 1/2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568) โดยคาดว่าผลการปฏิบัติงาน
ในรอบท่ี 1/2568 จะเกินร้อยละ 41 ในทุกรายละเอียดตัวชี้วัด ซึ่งการดำเนินการในบางกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2568 ต่อไปจะเป็นการให้แต่ละกลุ่มฝ่าย ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้ 

นายคมชาย ศรีชาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ได้ชี้แจงถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

- ในปีงบประมาณ 2568 มีเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2567 หลาย
กิจกรรม แต่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการเก็บและส่งตัวอย่าง ทำให้การจัดสรรอุปกรณ์ หรือเงินสนับสนุน
ให้กับทางปศุสัตว์อำเภอเป็นไปด้วยความลำบาก  

- แผนการปฏิบัติงานระหว่าง สคบ. กองแผนงาน และศวพ. เป้าหมายไม่ตรงกัน ทำให้บางครั้งเวลา
ติดตามงาน อาจไม่ตรงเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด  

- ความพร้อมเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง  

- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ยังไม่ได้รับการจัดสรร ทำให้การ
ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปด้วยความล่าช้า 

นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ได้กล่าวถึงปัญหาการได้รับจัดสรรวัคซีนล่าช้า และการจัดสรร
วัคซีนไม่ถึงเป้าหมายในการควบคุมป้องกันโรค (มากกว่าร้อยละ 80) ว่า ถือว่าเป็นปัญหาในการควบคุมป้องกัน
โรคในสัตว์ เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ และล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก อีกท้ังประเด็น
เรื่องการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แม้ว่าเราจะมีโครงการผ่าตัดทำ
หมันตามเป้าหมาย แต่ถ้ามาดูรายละเอียดจริงๆ ปีละ 1,284 ตัว นั้น ถามว่า เพียงพอและครอบคลุมกับ
ประชากรสัตว์ในพ้ืนที่หรือไม่ ต้องขอบคุณหน่วยงาน ดังเช่น Soi dogs ที่เข้ามาช่วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขใน
พ้ืนที่ซึ่งช่วยกรมปศุสัตว์ในการควบคุมประชากรสัตว์ได้มาก อีกท้ัง ฝากให้ความสำคัญในการติดตามการ



ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. ว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว รวมทั้งการขับเคลื่อนพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะอำเภอ เกาะสมุย เกาะพะงัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขอฝากท่านปศุสัตว์จังหวัด ปศุ
สัตว์อำเภอ และทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ด้วย 

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัด ขอบคุณท่านปศุสัตว์เขต 8 เป็นอย่างสูงที่เน้นประเด็นนี้ ถ้า
อย่างนั้น ขอให้ทางหมอสุชาติ พรมอ้าย ชี้แจงถึงประเด็นการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าของโครงการปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ขอเรียบญเชิญครับ 

นายสุชาติ พรมอ้าย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ขอชี้แจงถึงการดำเนินโครงการปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 สอบถามเรื่องความยุ่งยากในการเก็บตัวอย่างสมอง
สุนัข แมว ว่า มีความยากลำบากม๊ัย พอจะมีวิธี หรือตัวอย่างอะไรที่สามารถตรวจสอบแทนได้ 

 นายสุชาติ พรมอ้าย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้ชี้แจงถึงปัญหาการเก็บตัวอย่างสมอง
สัตว์ว่า ตอนนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงของท้องถิ่น ที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดนึงของการ
ขับเคลื่อนการทำพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางกลุ่มจะขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจกับอปท.ต่อไป 

 



 

 

 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ ขอบคุณคุณหมอสุชาติ สำหรับข้อมูลและผลการ
ดำเนินการครับ ฝากติดตามประเด็นตามที่ท่านปศุสัตว์เขต 8 ตั้งข้อสังเกต และฝากประเด็นไว้ 

 นายสุชาติ พรมอ้าย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รับทราบครับ 

 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ ต่อไป ขอเชิญกลุ่มส่งเสริมฯ ชี้แจงประเด็นปัญหา 
และอุปสรรคในการดำเนินการครับ 

 นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ การดำเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ขอบคุณทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ที่ช่วยกันบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ได้กล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคในการ
ดำเนินการ คอืปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรลดน้อยลง รวมถึงงบประมาณ ดังเช่น 
โครงการอาสาปศุสัตว์ ซึ่งได้ปีละ 10 ราย (จำนวนเงิน 2,800 บาท) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาสาปศุสัตว์ถือ
ว่าเป็นกำลังสำคญัในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมป้องกันโรค การดูแลเกษตรกร และ
เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ รวมถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงาน ทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้อย่าง
จำกัด  

 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ก็เห็นด้วยกับท่านที่ว่า จริงๆแล้วอาสาปศุสัตว์และ
เรื่องบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมปศุสัตว์ เพราะสุดท้ายแล้ว ปศุสัตว์อำเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่อำเภอ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และพบเจอกับเกษตรกร พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน 

  นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ ต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กล่าว
รายงานผลการดำเนินงาน 

  นางสาวมนัญญา สนแดง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานใน
รอบการประเมินที่ 1/2568 ของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

         

  



 

 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์
 

 

 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงความน่าจะเป็นของโครงการและโอกาส
ในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก เป็นการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ และยังเป็น
โครงการทีส่ามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย 

 



 

 

 



 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ของกรมปศุสัตว์เอง มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น การเขียนโครงการเสนองบประมาณจังหวัดฯ กลุม่จังหวัด จึงเป็น
หนทางในการจัดกจิกรรมเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป 

 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ จริงๆ คิดว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์
ในปัจจุบัน และเห็นควรว่าให้มีการเขียนของบประมาณต่อไป อย่างปี 2570 คิดว่า จะเขียนของบประมาณ
เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ด ีทั้งนี้ มอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เตรียมการ 

 นางสาวมนัญญา สนแดง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รับทราบค่ะ 

 4.1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 

 นายอภิชาติ บญุเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ได้รายงานถึง
ความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

   

   

          

 



 การดำเนินการตามตัวชี้วัด : มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ กิจกรรมหลัก 
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ และกิจกรรมหลัก ยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ในชุมชน ซึ่งผลการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และขอขอบคุณในการบูรณาการความร่วมมือของทาง
จังหวัด ในช่วงระหว่างการเกิดภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ปัญหาอุทกภัย ในการแจกจ่ายเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ ที่
ได้รับการประสานอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และทางศวอ. ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุก
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ต่อไป 

 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัด กล่าวขอบคุณทางผอ.ศอส.สุราษฎร์ธานี เนื่องด้วย การบูรณา
การร่วมมือที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ไม่ว่าจะ
เป็นในงานของกระทรวงฯ หรืองานนิทรรศการภายในงานปลายฝนต้นหนาว เคาท์ดาวน์ มิวสิคเฟส รวมทั้ง
ผู้อำนวยการทั้ง 3 ศูนย์ที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งด่านกักกันสัตว์ชุมพร ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน
นานาชาติสมุย ที่มาช่วยกันทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี 

4.1.3 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธาน ี

นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและ
บำรุงพนัธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

              



 

 

 

 

 การดำเนินการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี (แพะ) ที่มีการส่งเสริมร่วมกับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ซึ่งจะมีการดำเนินการประกวดระดับประเทศ อีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคม 2568  

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ เห็นว่ากิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีเป็นกิจกรรมที่ดี อยากให้
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีเพ่ิมเติม  



 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มองว่า จริงๆ แล้วการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในโครงการต่างๆ 
ของกลุ่มส่งเสริมฯ ควรจะเป็นการสนับสนุนพันธุ์ไก่แดงสุราษฎร์ หรือเป็ดไข่ที่ทาง ศบส.ได้ทำการพัฒนา เพ่ือ
เป็นการกระจายและต่อยอดพันธุ์สัตว์ หรือขยายเกษตรกรเครือข่ายเพิ่มเติม ฝากไว้เพ่ือพิจารณา 

 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.1.4 ศูนยวิ์จัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธาน ี

 นางสาวภัฏฎินวดี สุภากุล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ                   
สุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินการของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 
ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

  

 นางสาวเกศกนก บุญรอด นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ประชาสัมพนัธ์โครงการหน่วยบริการ
ผสมเทียมแพะเคลื่อนที่ภายในจังหวัดในพ้ืนที่เขต 8 หากมีเกษตรกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8 สนใจในการรับ
บริการผสมเทียมแพะ สามารถแจ้งความจำนงมาท่ี ศผท.สุราษฎร์ธานี เราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปบริการ ติดตาม
ให้คำแนะนำเกษตรกรถึงวิธีการผสมเทียมแพะ การติดตามลูกเกิด และประสิทธิภาพในการผสมเทียม 



 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เห็นว่า เป็นโครงการที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่าย
ส่งเสริมฯ ของเขต 8 เพ่ือบูรณาการขอข้อมูลผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ เพ่ือได้ติดตามเกษตรกรผู้ที่สนใจ ได้มีการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรฯ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เลี้ยงแพะต่อไป 

 นางสาวเกศกนก บุญรอด นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  รับทราบค่ะ และจะเข้าไปดำเนินการ
ติดต่อที่เขต 8 ต่อไป 

4.1.5 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย 

นายอัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย รายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดฯ แต่ละหน่วยงาน ได้ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานของกรมปศุสัตว์ครับ 

 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆ ของแต่ละหน่วยงานคือ ปัญหาด้าน
งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งก็ถือเป็นปัญหาหลัก และเป็นปัญหาที่ทุกทีป่ระสบปัญหา ขอเป็นกำลังใจให้ทุก
ท่านในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี รวมถึง
การสร้างความสามัคคีในองค์กร ให้คงความดีนี้ต่อไปครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มีวาระการประชุม 
 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  มนัญญา สนแดง                                                     สมพล ไวปญัญา 

  (นางสาวมนัญญา สนแดง)                           (นายสมพล ไวปัญญา)  

  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                    ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                 ผู้จดการประชุม                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


